
http://www.senate.mahidol.ac.th

ISSN 0857-989 x ปีที ่ 37 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขอแสดงความยินดีก ับบัณฑิตใหม่
มหาว ิทยาลัยมหิดล



ข่าวสภาคณาจารย์ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 25542

สารจากประธานสภาคณาจารย์
  โดย ... ผศ.กุลณสรรค์ สายขุน

 เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังมีการ 
สรรหาผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนงาน ในคณะ/สถาบัน 
ต่างๆ จำนวนมาก รวมถึงการสรรหาอธิการบดีด้วย ดังนั้น 
ผมจึงขอส่ือสารให้กับประชาคมมหิดลได้รับทราบกระบวนการ 
และวธิกีาสรรหาผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัมหดิล ซึง่ไดร้บัการ 
ยอมรับว่ามีกระบวนการและวิธีการสรรหาที่ดีสุดแห่งหนึ่ง 
ของประเทศ ทัง้ดา้นความโปรง่ใส ยตุธิรรมและการมสีว่นรว่ม 
ของประชาคม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 
มาตรา 24 (14) กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและ 
หน้าที่ในการแต่งตั้งและถอดถอน คณบดี/ผู้อำนวยการ 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื ่น โดยการสรรหา 
ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนท่ีหัวหน้าส่วนงานจะครบ 
วาระการดำรงตำแหน่งอยา่งนอ้ยหกสบิวนั สภามหาวทิยาลยั 
จะแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาจำนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย ์ซึง่เปน็กรรมการสรรหา 
โดยตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 3 ท่าน ซ่ึงเลือกจาก 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก 
ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกส่วนงาน 2 ท่านโดยการ 
เสนอชื่อของคณะกรรมการประจำส่วนงาน การเลือก 
กรรมการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยเป็นการเลือก 
โดยวิธีการ...

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
มหิดลทุกท่าน ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เมื ่อวันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยพิธีสำคัญ
และศักดิ์สิทธิ์นี้ สภาคณาจารย์ ได้ร่ วมทำหน้ าที่ เป็น 
อาจารย์สักขีพยานอีกครั้งหนึ่งด้วย ผมเชื่อว่าบัณฑิต 
ทุกท่านของมหาวิทยาลัยมหิดลจะได้นำวิชาความรู้ไป 
ก่อให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ ดังพระราชดำรัสของ 
สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
ที่ว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเรียนรู้ แต่อยู่ที ่ 
การนำความรู้ที ่ ได้มาประยุกต์ ให้ เกิดประโยชน์แก่ 
มวลมนุษยชาติ” 
 ขณะน้ีมหาวิทยาลัยมหิดลกำลังมีการสรรหาบุคคล 
เพ่ือดำรงตำแหน่งอธิการบดี เน่ืองจากท่านศาสตราจารย์ 
คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร จะครบวาระ 
การดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวาระแรกวันที่ 8 ธันวาคม 
พ.ศ. 2554 นี้ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวอยู่เสมอ 
ว่าหน้าที่ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของสภามหาวิทยาลัย 
คือ การสรรหาอธิการดีที ่ดีและเก่งที่สุดเพื่อมาบริหาร 

มหาวิทยาลัยมหิดลของเรา สภา- 
มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
สรรหาอธิการบดีโดยท่านศาสตราจารย์ 
เกยีรตคิณุ ดร.ยงยทุธ  ยทุธวงศ ์กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและมี 
ประธานสภาคณาจารย์ร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วย โดย 
ขั้นตอนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 
จากผู้มีสิทธ์เสนอชื่อได้เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน 
การทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ 
และจะสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งจาก 
ภายในและภายนอก คาดว่ากระบวนการสรรหาน่าจะเสร็จส้ิน 
ปลายเดือนสิงหาคมน้ี และจะนำรายช่ือผู้สมควรดำรง 
ตำแหน่งอธิการบดีเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
ในเดือนกันยายน และดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ผมหวังว่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ของเราจะได้ท่านอธิการบดีที ่ดี มีความรู้ความสามารถสูง 
และเป็นผู้ที ่เหมาะสมที่สุด ที่จะนำมหาวิทยาลัยมหิดล 
ให้เจริญก้าวหน้า เพื่อรับใช้สังคมไทยและสังคมโลก 
ต่อไป...

การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน 
(คณบดี/ผู้อำนวยการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 โดย ... ผศ.กุลณสรรค์ สายขุน
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ลงคะแนนลับ ซ่ึงกรรมการสภาฯ มีอิสระอย่างเต็มที่ในการ 
เลือกผู้ที่เหมาะสมไปทำหน้าที่สำคัญนี้ ปราศจากการชี้นำ 
หรือการส่ังการใดๆ จากใครได้ คณะกรรมการสรรหา 
ทั้ง 7 ท่าน มีหน้าที ่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการ 
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน
 โดยทั่วไปคณะกรรมการสรรหาจะมีการประชุม 
อย่างน้อย 2-3 คร้ังโดยการประชุมคร้ังแรกจะเป็นการ 
ประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งจะ 
ต้องดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย 
การสรรหาหัวหน้าสว่นงาน พ.ศ. 2552 และทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 อย่างเคร่งครัดการประชุมคร้ังท่ี 2  
จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที ่ได้รับ 
การ เสนอชื่ อหรือผู้ ที ่ สมัคร เข้ ารับการสรรหา เพื่อ 
ทาบทามมาแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการสรรหา 
การประชุมครั้งที ่ 3 จะเป็นการสัมภาษณ์อาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้นและ
รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที ่ตอบรับการทาบทาม 
จากคณะกรรมการสรรหา หลังจากน้ันคณะกรรมการ 
สรรหาจะประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดเพียง 
หนึ่งคน ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานและเสนอให้
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งต่อไป 

	 วิธีการได้มาของรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 
หัวหน้าส่วนงาน 

 1. การเสนอชื่อ
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหา 
หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2552 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดให้ผู ้ปฏิบัติงานในส่วนงาน 
ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการซึ่งปฏิบัติงานในคณะมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปีและข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื ่อส่วนงาน) ที่มิใช่บุคลากร 
สายวิชาการที่ปฏิบัติงานในคณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ป ี
มีสิทธิ ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน 
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาอาจกำหนดให้บุคคลอื่น 
สามารถเสนอช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานได้ 
เชน่ หวัหนา้สว่นงาน (คณะกรรมการประจำสว่นงาน) และ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 2.	การสมัครเข้ารับการสรรหา 
 คณะกรรมการสรรหาอาจกำหนดให้มีการรับ
สมัครจากบุคคลซึ่งสังกัดหรือมิได้สังกัดมหาวิทยาลัย
มหิดล สามารถสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง 
หัวหน้าส่วนงานได้ 
 ทั้งนี้การกำหนดวิธีการได้มาของรายชื่อผู้เข้ารับ 
การสรรหาเพื่ อดำรงตำแหน่งหัวหน้ าส่วนงานนั้น  
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

ของแต่ละส่วนงานซึ่งมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีมากกว่า 33 ส่วนงานและมีความ 
หลากหลายมาก บางส่วนงานมีอาจารย์ไม่ถึง 10 คน 
ขณะที่บางส่วนงานมีอาจารย์เกือบ 1,000 คน ดังนั้น 
ข้อบังคับฯ จึงกำหนดให้วิธีการสรรหามีความยืดหยุ่น 
ตามความเหมาะสมของแต่ละส่วนงานได้

	 การสัมภาษณ์ผู้ปฎิบัติงานและการแสดงวิสัยทัศน์ 
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร

 คณะกรรมการสรรหาจะสัมภาษณ์อาจารย์และ 
บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น เพื่อหา 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหา 
เห็นสมควร รวมท้ังการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ตอบรับการทาบทามที่จะมาแสดง 
วิสัยทัศน์กับคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี ้การกำหนด 
รายชื่อผู้เข้ามาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสรรหาจะไม่มี
การกำหนดรายชื่อมาก่อนล่วงหน้า แต่จะได้มาจาก 
วิธีการจับสลากจากรายชื่อผู้มีสิทธ์เสนอชื่อตามจำนวน 
และสัดส่วนที่คณะกรรมการสรรหากำหนด เนื่องจาก 
คณะกรรมการสรรหาไม่สามารถเชิญอาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุนทุกท่านมาให้ข้อมูลได้ โดยกลุ่มผู้มาให้ข้อมูล 
จะประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหาร เช่น หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
ประจำส่วนงานจากคณาจารย์ประจำ กลุ่มอาจารย์ซึ ่งจะ
แยกตามตำแหน่งวิชาการ กลุ่มสายสนับสนุน นอกจากนี ้
อาจเชิญเลขานุการคณะและประธานสภาอาจารย์คณะ 
มาให้ข้อมูลด้วย วิธีการจับสลากรายชื่อผู้มาให้ข้อมูลจาก 
แต่ละกลุ่มนั้นคณะกรรมการสรรหาจะเชิญประธานสภา- 
อาจารย์/สมาชิกสภาอาจารย์ อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่มาเป็น 
พยานและเป็นผู้ร่วมจับสลากด้วย ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการ 
ทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสและประชาคมมีส่วนร่วม

	 การตัดสินผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน 

 คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาข้อมูลที่ได้รับ
จากการสัมภาษณ์อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ 
ปฏิบัติงานในส่วนงานนั้น และข้อมูลจากการแสดงวิสัยทัศน ์
และการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร โดยคณะ 
กรรมการสรรหาแต่ละท่านจะอภิปรายและให้ความเห็น 
โดยอิสระ ถึงจุดเด่น-จุดด้อยของผู้ได้รับการเสนอชื่อ/
ผู้สมัครแต่ละท่าน และความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง 
หัวหน้าส่วนงาน จนมีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์โดย 
ไม่ใช้วิธีการลงมติ (โหวต) เมื่อคณะกรรมการสรรหามี
ความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์ว่า หนึ่งท่านที่เหมาะสมที่สุด 
ที่จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานเป็นใคร ก็จะเสนอชื่อ 
ผู้ได้รับการสรรหาให้สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้ง 
ต่อไป 

(ต่อจากหน้า 2 การสรรหาหัวหน้าส่วนงานฯ)



ข่าวสภาคณาจารย์ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 25544

 ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 4/2554 วันท่ี 5 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม R 114  
อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและพิจารณาเรื่องราวต่างๆ สรุปสาระสำคัญ 
ได้ดังนี้

  การเสนอชื่อสมาชิกสภาคณาจารย์เพื่อทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 
ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2553 ใน 4 สาขาวิชา ดังนี้
   1. ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
  2. รศ.อธิป ลิขิตลิลิต  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   3. ผศ.พรพรรณ์ สมบูรณ์ สาขาสังคมศาสตร์
   4. ผศ.ประฤดา สุริยันต์  สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

  การเสวนาวิชาการ เรื ่อง “กัมมันตรังสี: ผลกระทบต่ออาหารและสิ่งแวดล้อม”
 สภาคณาจารย์ร่วมกับสภาอาจารย์คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และสภาอาจารย์สถาบัน 
โภชนาการ จัดเสวนาวิชาการ เรื ่อง “กัมมันตรังสี: ผลกระทบต่ออาหารและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2554 ณ อาคารส่ิงแวดล้อมพัฒนดล คณะส่ิงแวดล้อมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจเก่ียวกับสารกัมมันตรังสี และผลกระทบของ 
สารกัมมันตรังสีต่ออาหารและสิ่งแวดล้อม การเสวนาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความสนใจจาก
สื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก

   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553
 ท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ เห็นชอบให้สภาคณาจารย์เสนอช่ือ 
สมาชิกสภาคณาจารย์เป็นอาจารย์สักขีพยาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553

   ที่ประชุมได้มีการอภิปราย เรื ่องการให้มีผู ้ติดตามเข้าร่วมชี้แจงประเด็นต่างๆ การดำเนินการ 
เกี่ยวกับมติของสภาคณาจารย์ และการแต่งตั้งกรรมการประเมินเกี ่ยวกับ PA สรุปได้ดังนี ้
 1. การเข้าร่วมประชุมของประธานสภาคณาจารย์ในที่ประชุมต่างๆ สามารถนำผู้ติดตาม 
เข้าไปร่วมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ มีประกาศหรือข้อบังคับฉบับใดรองรับหรือไม่ ประธาน 
ให้ความเห็นว่า การให้มีผู้ติดตามเข้าไปร่วมชี้แจงนั้นมหาวิทยาลัยได้มีการปฏิบัติอยู ่แล้วทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับ 
ดุลยพินิจของประธานในที่ประชุมนั้น
 2. เรื่องใดๆ ที่เสนอโดยสภาคณาจารย์ต่อที่ประชุมระดับสูงขึ้นไป หากฝ่ายบริหารหรือที่ประชุม 
ดังกล่าวไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นที่แตกต่าง โดยเฉพาะในประเด็นที่ เกี ่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อสิทธิของคณาจารย์และบุคลากร สมควรท่ีจะชะลอเร่ืองดังกล่าวไว้ก่อนโดยส่งกลับ 
ให้สภาคณาจารย์พิจารณา หรือให้มีผู ้แทนทั้ง 2 ฝ่ายประชุมร่วมกัน
 3. สำหรับประเด็นที่เกี ่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการประเมินฯ เรื ่อง PA นั้น สมาชิกสภาคณาจารย ์
ให้ความเห็นว่า ในกรณีที่ส่วนงานใดแต่งตั้งกรรมการประเมินแล้ว แต่ผู้ถูกประเมินเห็นว่ากรรมการ 
ท่ีส่วนงานเลือกมาน้ัน มีแนวโน้มว่าไม่เหมาะสม ผู้ถูกประเมินย่อมสามารถใช้สิทธิ์โต้แย้งได้ ประธานรับ 
จะนำความเห็นดังกล่าวไปหารือกับ ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และพัฒนาคุณภาพ
 4. สมาชิกตั้งข้อสังเกตว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื ่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นฉบับที่ 2 แล้ว ควรจะ 
ทดลองใช้ประกาศฯ ดังกล่าวไปก่อน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลและถ้าเห็นว่ามีผลกระทบ และไม่ได้รับความ 
เป็นธรรมก็สามารถอุทธรณ์ผลการประเมินได้ หรืออาจเสนอแก้ไขปรับปรุงประกาศฯ ใหม่ได้
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 ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ 2 ประเด็นข้างต้นคือ ข้อ 1 และข้อ 2 ปรึกษากับกองกฎหมาย 
ว่าจะต้องออกเป็นประกาศฯ หรือข้อบังคับฯ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป 

  สรุปสาระสำคัญจากคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 - คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลรายงานถึงการไปดูงานท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ทางคณะกรรมการเห็นว่ามหาวิทยาลัยมหิดลควรจะจัดทำ Engagement  
เพื่อชี้วัดความสุขในองค์กรและสะท้อนไปยังผู้บริหารให้รับทราบ รศ.อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ จึงนำแบบ 
ประเมินความพึงพอใจในการทำงาน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว เสนอให้สมาชิก 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
 - กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากรมีการพิจารณา 2 เรื่อง ดังนี้
 1. การเสนอชื่อผู ้สมควรรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  
รางวัลอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษา
 2. การเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2553 สาขาละ 1 คน จำนวน 4 
สาขาวิชาคือ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร ์
และศิลปศาสตร์

     ที่ประชุมได้เสนอ รศ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล
  และเสนอ ผศ.พัชรินทร์ นินทจันทร์ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการบริหารฝ่าย 
กิจการนักศึกษา

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
 รศ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ได้นำเสนอเร่ือง พรบ. ว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
 “ธุรกรรม” หมายความว่า การกระทำใดๆ ที่เกี ่ยวกับกิจกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ หรือในการ 
ดำเนินงานของรัฐตามที่กำหนดในหมวด 4
 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธ ี
อ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก  
หรืออุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น
 “ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ธุรกรรมท่ีกระทำข้ึนโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
 มาตรา 8 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้การใดต้องทำเป็น 
หนังสือ มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถ้าได้มีการจัดทำข้อความข้ึนเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปล่ียนแปลง ให้ถือว่าข้อความน้ันได้ทำเป็นหนังสือ 
มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดงแล้ว
 ซ่ึงพิจารณาตาม พรบ. ดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า การส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์มีกฎหมายที่ 
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมเป็นที่ยอมรับแล้ว มหาวิทยาลัยควรให้การยอมรับด้วย เนื่องจากระยะเวลา 
การส่งเอกสารในบางครั้งกระชั้นชิดมาก ไม่สามารถส่งได้ทันตามเวลา แต่ถ้ามีกฎหมายรองรับ ก็จะ 
เป็นช่องทางหนึ่งในการใช้สำหรับอ้างอิง

  การติดตามประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 
 ที่ประชุมเสนอให้ฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากรพิจารณาเรื่องการติดตามและ 
ประเมินผลการพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้านทักษะและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพคณาจารย์ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. 2553 ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม 
ความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากรมอบหมายให้ ผศ.พรพรรณ์ สมบูรณ์ รับไปพิจารณาต่อไป

(อ่านต่อหน้า 6)
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 และในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังท่ี 5/2554 
วันท่ี 4 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที 
รักษ์พลเมือง ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและพิจารณา 
เรื่องราวต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี ้
 - ประธานได้ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ 
การคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติปอมท. จำนวน 4 คน 
ใน 4 สาขา ไปยังประธาน ปอมท. ได้แก่ 
 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สาขามนุษยศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
 สาขาสังคมศาสตร์
 และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ 
บุรฉัตร จำนวน 1 คน
 - ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะจากการสัมมนา 
ของสภาคณาจารย์เร่ือง “มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ดังนี้
 1) เสนอให้มีการดำเนินการเรื ่องนี้ต่อให้เป็น 
ผลสำเร็จและนำไปสู่การปฏิบัติ
 2) เสนอให้บรรจุ เรื่องนี้ ในแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555-2559
 3 )  เ สนอให้ ฝ่ า ยส่ ง เ ส ริ มคว ามก้ า วหน้ า 
อาจารย์และบุคลากรพิจารณาและดำเนินการเก่ียวกับ 
มหาวิทยาลัยมหิดลต้องผลักดันให้อาจารย์ บุคลากร 
ต้องพัฒนาตนเอง
 4) สภาคณาจารย์จะจัดสัมมนาเกี่ ยวกับ 
มหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสั งคมอีกครั้ ง 
หนึ่ง โดยเชิญวิทยากรที่มีชื ่อเสียงมาบรรยาย และเปิด 
โอกาสให้บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสัมมนา ทั้งนี ้ 
เพื ่อสานต่อความรับผิดชอบให้ทุกภาคส่วนได้พิจารณา 
ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
 5) สมาชิกตั้งข้อสังเกตว่า เรื ่องดังกล่าวเป็น 
การดำเนินการตามกระแสนิยมหรือไม่ ในเมื่อสังคม 
ในมหาวิทยาลัยมหิดลยังไม่ดีพอ ควรกลับมาทบทวน 
และพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยให้ เรียบร้อยเสียก่อน 
ก่อนที่จะไปทำเพื่อสังคมภายนอก
 - การจัดการเรียนรู ้  จากการสัมมนาของ 
สภามหาวิทยาลัยที่ ผ่ านมา ประเด็นสำคัญที่ ได้มี 
การหารือกันคือ
 การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแนวใหม่ ซึ ่งสภา- 
คณาจารย์ได้นำมาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในเรื ่องดังกล่าว โดยขอความร่วมมือจากสมาชิกแจ้งชื่อ
อาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนแนวใหม่ที่ทำให้นักศึกษาสนใจ 
ไม่เบื่อและอยากติดตาม เพ่ือเชิญมาพูดคุยแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น ที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง สรุปได้ดังนี ้
 1) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ปราโมทย ์ตระกลูเพยีรกจิ 

ได้เสนออาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 คน  
ได้แก่ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา มนทกานติกุล 
รองศาสตราจารย์ บุญเทียม คงศักดิ์ตระกูล อาจารย์ 
จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล ซึ่งมีเทคนิคในการสอนใน 
ห้องใหญ่ทำให้นักศึกษาเกิดความประทับใจ การใช้ 
น้ำเสียงที่ทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในสิ่งที ่สอน  
มีการยกตัวอย่างและการใช้ท่าทางประกอบ มีการ 
เตรียมคำถามมีการกระตุ้นตลอดเวลาและมีลีลาใน 
การสอน ซึ่งได้มีการอัดวิดีโอไว้แล้ว
 2) อาจารย ์ทศันยีา รตันฤาทยั นพรตันแ์จม่จำรสั  
เสนอเรื ่องการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนครู แตเ่นน้ดา้นจติตปญัญา  
เน้นพัฒนาเทคนิคเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการสอน
 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพิณ ประเสริฐสุขดี 
เสนอให้ค้นหาอาจารย์ที ่ตอบสนองต่อโครงการ The 
21st Century Skills ซึ ่งมีทักษะที่จำเป็น และผู้เรียน 
ควรมีคือ คิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ เรียนรู ้ 
การสื่อสาร และการทำงานประสานงานกัน การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปน็พลเมอืงด ีวางแผนชีว้ดั 
และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม...

(ต่อจากหน้า 5	ข่าวจากการประชุมฯ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่
สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
โทรศัพท์: 0-2727-3506-7
อีเมล์: facsenate@nida.ac.th
เว็บไซต์: http://CUFSTconference2011.nida.ac.th

วิทยากร
- คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
  นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย

- ศาสตราจารย์คลินิก นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

- ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ ์
  เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
  และการพัฒนา(UNCTAD)

- ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
  เลขาธิการอาเซียน
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 จากการที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย 
ในหัวข้อ  Needs of Teacher Development:Voices 
from Welfare Schools ในการประชุมวิชาการนานาชาต ิ
เรื ่อง ภาวะผู้นำทางการศึกษา นวัตกรรมความรู้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 
สังคมฐานความรู้ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Phuket Graceland 
Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 25-27 
เมษายน 2554 นั้น ในงานประชุมดังกล่าวคณะผู้จัดงาน
แถลงว่ามีผู ้นำเสนอผลงานและมีผู ้เข้าร่วมงาน ประมาณ 
350 คน จาก 21 ประเทศ ในหลากหลายทวีป อาทิ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร 
เวียดนาม ปากีสถาน และอินเดีย เป็นต้น หัวข้อในการ
นำเสนองานวิจัยมีความหลากหลาย เนื่องจากโดยหัวข้อ 
ของงานประชุม เน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
สังคมฐานความรู้ ดังนั ้นรูปแบบการนำเสนอภาวะผู้นำ 
นวัตกรรมความรู้ และเทคโนโลยีจึงถูกนำเสนอในบริบท
ที่แตกต่างกัน เช่น นวัตกรรมบางชิ้นสามารถใช้ได้ดีใน 
บริบทหนึ่ง แต่อาจมีข้อจำกัดในการใช้ในอีกบริบทหนึ่งได้ 
และบางประเทศที่อยู ่ติดกัน มีลักษณะของวัฒนธรรม 
บางอย่างคล้ายคลึงกัน อาจให้คำจำกัดความบางประการ 
ของคำบางคำที่แตกต่างกัน อาทิ คำว่า ความยากจน เกณฑ ์
ที่ใช้แตกต่างกัน ทำให้เครื ่องมือที่ใช้ในการวัดค่าหรือหา
ความสัมพันธ์อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนถ้าต้องการนำ 
นวัตกรรมของอีกบริบทหนึ่งไปใช้ เป็นต้น
 ผู้บรรยายหลัก (keynote speakers) ได้แก่  
 1. ศ.ดร.John Wedman 
 2. คุณพรทิพย์ กาญจนนิยต 
 3. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
 4. ศ.ดร.Margaret Grogan 
 5. ดร.Hyeyoung Han 

(เรียงตามลำดับการนำเสนอ) ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจ
หลายประเด็น อาทิ 
1.) การคิดนอกกรอบ บางคร้ังก็มีความจำเป็นถ้าต้องการ 
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หรือการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ใน 
หน่วยงาน 
2.) สถานศึกษาควรคำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเป็น 
global workers โดยไม่ทิ้งความเป็นตัวของตัวเอง 
3.) สิ่งที ่ต้องชี้ให้ผู ้เรียนตระหนักถึงความสำคัญ ได้แก่ 
ภาษา เทคโนโลยีที่จำเป็น และวัฒนธรรมในการทำงาน เช่น 
การแต่งกาย และความตรงต่อเวลา เป็นต้น 
4.) ผู้สอนควรให้ความสำคัญกับเทคนิควิธีการสอน 
และการวัดผล 
 ทั้งนี ้ ศ.ดร.Margaret Grogan ได้ให้ข้อคิดว่า 
ผู้สอนและบุคลากรทุกคนควรให้ความสำคัญกับเรื ่อง 
Ethical Leadership โดยให้คิดไว้เสมอว่าเมื ่อทำอะไร 
ลงไป ลองคิดดูว่าท่านสามารถมองหน้าตัวเองในกระจก 
ได้หรือไม่ ท่านกล่าวว่า ฉันมองหน้าตัวเองในกระจก 
ไม่ได้ ถ้าไม่ทำอะไรให้ถูกต้องตามขั้นตอน ในช่วง 
สุดท้ายสิ่งที ่คณะวิทยากรและผู้จัดงานทิ้งท้ายไว้ในที่
ประชุม คือขอให้นักการศึกษาทุกคนคิดวิพากษ์ 
และคิดอย่างสร้างสรรค์ ในประเด็นด้าน education 
leadership, ethical leadership, collective 
leadership, teacher leadership และ cultural 
response leadership ทั้งนี ้ในการที่จะมีภาวะผู้นำ
ที่เป็นที่ยอมรับนั้น ให้พึงระลึกไว้ว่านอกจากจะต้อง 
คำนึงถึงทีมของตนเองแล้ว ควรคำนึงถึงผู ้อื ่นในองค์กร 
ด้วย ท้ายนี้ผู้เขียนก็ต้องยอมรับว่าคาดหวังเป็นอย่างสูง 
กับผู้นำมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาดำรงตำแหน่งใน 
วาระหน้า ว่าจะมี leadership ทั้งห้าประการเป็นที ่
ประจักษ์ เพื่อช่วยให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นสถานที่ทำงานที่ทุกคนที่ตั้งใจทำงานจริงมีความสุข  
และประสบความสำเร็จอย่างเท่าเทียม ตามความรู้ 
ความสามารถและความดีของตน เพื่อที่จะเป็นแบบ 
อย่างของการทำดีได้ดี ให้นักศึกษาเห็นอย่างเป็น 
รูปธรรมต่อไป

 แล้วในความคิดของผู้อ่าน...ตอนนี้เราม ี
happy workplace กันแล้วหรือยัง

โดย อ.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส
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 ปจัจบุนัเวบ็ไซตม์คีวามสำคญัเพิม่ขึน้ ดงัจะ 
เห็นได้จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยังมีการใช้เว็บไซต์ 
เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา อย่างไรก็ตาม แนวทาง 
การพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นที่รู ้จักนั้นไม่ใช่เรื ่องง่าย
แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป อีกปัจจัยที่สำคัญคือผลของการ 
ค้นหาเว็บไซต์จะทำอย่างไรให้เว็บไซต์ของเราอยู่ใน 
อันดับแรก หรืออยู่ในหน้าแรกหรืออยู่ในอันดับต้นๆ  
ราว 3 อันดับแรกโดยที่ไม่ต้องเสียเงินงบประมาณ  
ซึ่งมีหนังสือแนะแนวทางด้านน้ีอยู่มากมายรวมถึง 
เว็บไซต์อีกหลายแห่ง ผมขอใช้ความรู้เท่าหางอ่ึง 
แต่ทะลึง่เขยีนบทความมาแนะนำ แมผ้มจะไมไ่ดอ้ยูใ่น 
คณะหรือหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่คิดว่า
แนวคิดแนวทางที่รับรู้มาน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ 
ผู้อ่านบ้างหากนำไปปรับใช้แล้วอาจช่วยให้ภาพรวม 
ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดลดีขึ้นบ้างก็เป็นได้

โฮมเพจสำคัญนะ
 หนา้แรกของเวบ็ไซตเ์รยีกวา่ “Home Page”  
เน้นย้ำว่าเฉพาะหน้าแรกเท่านั้นไม่รวมหน้าอื่น 
ส่วนหน้าเว็บเรียกกันทั่วไปว่า “Web Page” 
ซึ่งจะเป็นหน้าแรกหรือหน้าใดๆ ก็ได้ ในที่นี้ผมขอใช ้
ทบัศพัทว์า่ “โฮมเพจ” นะครบั โฮมเพจมีความสำคัญ 
เทียบเท่ากับหน้าบ้านของเรา แม้ว่าภายในบ้านจะ
มีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่หากหน้าบ้านโทรมทรุด
คล้ายบ้านร้าง ก็คงไม่มีแม้แต่โจรคนไหนอยากเข้า
ไปเพราะคิดว่าคงไม่มีของมีค่าใดๆ เก็บไว้ ต่างจาก 
บ้านที่หน้าบ้านมีประตูเงินประตูทอง แม้ภายในบ้าน 
จะไม่มีอะไรเลย หลายๆ คนก็คงสนใจที่จะเข้าไป 
เยี ่ยมชม ดังนั้นโฮมเพจจึงมีความสำคัญยิ่ง
 โดยท่ัวไปการทำเว็บน้ันมักนิยมใช้เว็บสำเร็จรูป 
ที่เรียกกันทั่วไปว่า Content Management System 
(CMS) ซึ่งมีเครื ่องมือช่วยให้สามารถสร้างหน้าเว็บ 
ได้อย่างสะดวก แถมมีระบบจัดการเน้ือหาท่ีเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย หลายโปรแกรมมีเครื ่องมือช่วยจัดการ 
Search Engine Optimization (SEO) เพ่ือให้การค้นหา 
เว็บของเรานั้นดีขึ ้นทำให้โฮมเพจมีลักษณะคล้าย 
กันมาก รวมถึงอาจไม่สนใจท่ีจะจัดการโฮมเพจกันเลย 

เพราะคิดว่าโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเหล่านั้นคงคิดมา 
ดีแล้วแต่ความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้น
 โฮมเพจท่ีดีควรมีความเรียบง่าย โหลดข้อมูล 
ต่างๆ ได้เร็ว ลองคิดนะครับว่าหากเราไปเย่ียมเว็บไซต์ 
สักแห่งหน่ึงกว่าจะโหลดข้อมูลในโฮมเพจเสร็จกิน 
เวลาเสี้ยววินาทีกับใช้เวลานานหลายนาทีคุณสนใจ
เข้าเยี ่ยมชมเว็บไหนมากกว่ากันบางครั้งการรออาจ
ทำให้อารมณ์ความรู้สึกอยากเย่ียมเยือนเลือนหายไปได้ 
ดังน้ัน โฮมเพจจึงไม่ควรมีอะไรมากมายนักและ 
ไม่ควรมีสิ ่งท่ีทำให้การโหลดหน้าเว็บน้ันช้า เช่น ใส่ 
Flash ไว้เพราะโปรแกรมนี้จะหน่วงเวลาการโหลด
ข้อมูลพอสมควร ลองไปเท่ียวชมเว็บไซต์หรูๆ ท่ีเขาใช้ 
โปรแกรม Flash แสดงข้อมูลมากๆ สิครับจะเห็นเลย 
ว่าโหลดช้ามาก

แผนที่ในเว็บและการจัดหมวดหมู่
 เมื่อคิดจะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งที่เราไม่รู้จัก  
เราย่อมต้องการแผนที่เพื่อให้การเดินทางนั้นสะดวก 
มากขึ้น เว็บก็เช่นเดียวกันเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ 
ตอ้งจดัเตรยีมแผนที ่(Site Map) ไว ้นอกจากนีแ้ผนที ่
นี้จะมีความสำคัญต่อ SE อีกด้วย เพราะเครื ่องมือ 
สอดส่องของ SE นั้น จะใช้แผนที่นั ้นสำหรับการ 
เดินท่องเว็บของเราและเก็บรวบรวมข้อมูลไปเก็บไว้  
หากไม่มีแผนที่ก็จะทำให้ไม่รู้ว่าภายในเว็บของเรา 
นั้นมีอะไรบ้าง
 นอกจากนี้การจัดหมวดหมู่ก็มีความสำคัญ 
ในทีน่ีค้อื “เมน”ู นัน่เอง ลองคิดว่าถ้าเราจะสั่งอาหาร 
แล้วนึกช่ืออาหารไม่ออกก็ต้องร้องขอเมนู บางร้านจัด 
หมวดหมู่ของคาวของหวานทำให้สะดวกต่อการค้นหา 
อยากกินอาหารประเภททอดก็ไปยังกลุ่มเมนูทอด 
เว็บก็เช่นเดียวกัน หากเราจัดหมวดหมู่ดี ผูม้าเยีย่มเยอืน 
คาดเดาได้ว่าสิ่งที่สนใจนั้นควรอยู่เมนูใด ก็จะช่วยให ้
การเยี ่ยมชมหรือค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการสะดวก
มากขึ้น
 อีกสิ่งที ่สำคัญคือ เส้นทางเดินต้องไม่ทำให ้
ผู้เยี ่ยมชมเว็บนั้นสับสนจนหลงทาง หาทางกลับ 
ไม่เจอ ผมว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์ที่อยาก 
จะกลับหน้าเว็บที่ผ่านไปแล้ว แต่หาเมนูไม่เจอว่าอยู ่

แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์
ให้ติดอันดับ

โดย อ.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์
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ตรงไหน สุดท้ายต้องไปเริ ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ซึ่งทำให ้
เสียเวลา และอาจพาลให้เลิกค้นหา แล้วไปหาต่อ 
ยังเว็บอื่นแทน ดังนั้นก่อนสร้างเว็บต้องคิดไตร่ตรอง 
ว่าต้องการนำเสนออะไร มีข้อมูลอะไรบ้างท่ีต้องการ 
นำเสนอ แลว้จดัหมวดหมูส่รปุใหเ้รยีบรอ้ยก่อน เพราะ 
เมื ่อเผยแพร่ไปแล้วต่อมาเปลี่ยนแปลงใหม่ หรือ 
บางเว็บปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้เยี่ยมชม 
ขาประจำงงงวย เพราะมาแต่ละครั้งไม่เคยเหมือน 
เดิมเลย ต้องสร้างประสบการณ์ใหม่ตลอดเวลา 
อย่างนี้ก็ทำให้เบื ่อหน่ายได้เช่นกัน

เนื ้อหาในเว็บ
 แน่นอนว่าเม่ือคิดถึงเว็บไซต์ก็ต้องคิดถึงเน้ือหา 
ด้วย เพราะเป็นของคู่กัน เนื้อหาต้องสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ของเว็บที่เราสร้าง มีทุกสิ่งให้เลือกสรร  
หรืออาจจะมีเนื้อหาที่มากเกินกว่าความต้องการก็ได้  
แต่ต้องไม่หลากหลายจนเกินขอบเขตจนกลายเป็นแหล่ง 
ชุมชนของคนทุกประเภท ด้วยหวังจำนวนผู้เยี ่ยมชม 
เป็นหลัก
 เนื้อหาที่ดีควรเป็น “ตัวอักษร” เท่านั้น  
บางคนอาจจะท้วงว่าไม่จริงเพราะจะทำให้หน้าเว็บ 
ไม่สวยงามชวนอ่าน ก็จริงนะครับ แต่ต้องยอมรับว่า 
ยงัไมม่เีครื ่องมือการค้นหาสำหรับรูปภาพ หรอืวดิโีอ  
ดังนั้นการที่จะอัดใส่สิ ่งเหล่านี้ลงไปต้องมีข้อควร 
กำกับให้เป็นที่เข้าใจด้วย ซึ่งจะช่วยให้การค้นหามี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วจึงจัดทำลิงค์ (Link)  
ไปยังรูปภาพหรือวิดีโอของเรา ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม 
ลิงค์ไปยังหน้าเว็บอีกด้วย เพราะจำนวนหน้าเว็บนั้น 
มีความสำคัญ
 หน้าเว็บควรมีหลากหลายไม่ใช่ใส่ทุกอย่าง 
ไว้ในหน้าเดียว ซึ่งหน้าเว็บมักเป็นผลพลอยได้จาก 
การจัดหมวดหมู่ด้วย นอกจากนี้การสร้างลิงค์ไปยัง 
หน้าอื ่นๆ ก็มีความสำคัญ แนะนำว่าไม่ควรมีวิดีโอ 
ฝังอยู่ในหน้าเว็บ แต่ควรเป็นลิงค์ไปยังหน้าเว็บอื่น 
เพื่อแสดงผลเฉพาะวิดีโอน้ันๆ ซ่ึงจะช่วยให้การ 
ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สุดท้ายคือสิ่งสำคัญ
 ยังมีอีกหลายส่วนที่มีความสำคัญหรืออาจจะ 
กล่าวได้ว่า “สำคัญท้ังหมด” เพราะหากจุดใดจุดหนึ่ง 
บกพร่องแล้วจะทำให้ภาพรวมบกพร่องไปด้วย แต่สิ่ง
สุดท้ายนี้ผมคิดว่าสำคัญที่สุดในจำนวนหัวข้อทั้งหมด 
สิ่งนั ้นคือ “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

 มีเว็บไซต์หลายแห่งที่เป็นที่รู ้จักแต่ว่าไม่
มีการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื ้อหาใหม่ๆ 
ทำให้ผู ้ เยี ่ยมชมหลีกลี้หนีหาย เพราะไม่มีอะไร 
ใหม่ให้เป็นท่ีสนใจหรือต้องมาเยี่ยมชมเป็นประจำ  
ดังนั้นจะเห็นว่าเครื ่องมือสร้างเว็บมักจะมีส่วนที่ 
แสดงเนื้อหาสั้นๆ ของหน้าเว็บใหม่และเน้ือหาที่ 
คนสนใจมากและมีการเย่ียมชมบ่อยๆ ทำให้ผู้ท่ี 
มาเย่ียมชมทราบว่ามีอะไรใหม่และเรื่ องใดที่มี 
คนสนใจมาก
 หลายเว็บนำข่าวไว้ท่ีโฮมเพจเพราะข่าวมัก 
มีการเปล่ียนแปลงเสมอๆ แต่องค์กรหลายแห่งไม่ค่อย 
มีข่าว ทำให้โฮมเพจไม่เป็นที่น่าสนใจ มาแล้วก็ 
เหมือนเดิมไม่เห็นความแตกต่าง พาลให้คิดว่าไม่มี 
การพัฒนาดังน้ันโฮมเพจจึงควรแสดงถึงการพัฒนา 
หรือสิ่งใหม่ ให้ผู้เย่ียมชมได้เห็น เพ่ือดึงดูดเข้าเย่ียมชม 
เว็บของเรานอกจากน้ี ส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงการ 
เปล่ียนแปลงของเน้ือหาก็ควรโดดเด่น มิใช่ซ่อนอยู่ 
ในซอก มีตัวอย่างท่ีดีมากมาย โดยเฉพาะเว็บไซต์ 
ด้านข่าวหรือบล็อกต่างๆ ที่มักจะแสดงข่าวหรือ 
เนื้อหาใหม่ๆ ให้เราเห็นก่อนเป็นอันดับแรกและ 
แสดงไว้ในที่โดดเด่น ส่วนรูปภาพประกอบ (เน้นว่า 
ประกอบ) ก็เก็บซ่อนไว้ ส่วนอื่นได้ ไม่จำเป็น 
ต้องนำเสนออย่างโดดเด่น เพราะคนที่มาเยี ่ยมชม 
เว็บเราไม่ได้ต้องการชมหรือค้นหาภาพแต่สนใจ 
เนื้อหารายละเอียดภายในเว็บของเรามากกว่า
 
“ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า...จะได้ประเด็นนำไปปรับใช้บ้าง 
แต่หากไม่เป็นประโยชน์หรือไม่เห็นด้วยประเด็นใดก็ 
นำเสนอผ่านบทความมายังข่าวสภาคณาจารย์ได้  
เพราะการถกหรือเสนอแนะนั้นทำให้เกิดความคิด 
ต่อยอด เกิดความหลากหลาย เกิดมุมมองใหม่ๆ ทำให้
ผู้อ่านได้รับประโยชน์ไปด้วย อย่างไรก็ตามหากเน้ือหาน้ี
ตรงกับสิ่งที่คุณผู้อ่านทราบอยู่แล้วหรือมหาวิทยาลัย 
จัดฝึกอบรมไปแล้ว ก็ต้องขออภัยด้วย เพราะผมไม่ได้อยู่ 
ประเทศไทยจึงไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีการจัดอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บไปมากน้อยเพียงใด 
หากเนื้อหาซ้ำก็ถือว่าเป็นการเตือนความจำก็แล้ว 
กันนะครับ” 

พบกันในบทความอื่นต่อไป สวัสดีครับ
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 “รู้ไหมว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีสำนักพิมพ์ 
แล้วนะ” คำถามน้ีเป็นคำถามท่ีหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่า  
มหาวิทยาลัยมหิดลมีสำนักพิมพ์ด้วยหรือ มีมาต้ังแต่เม่ือไร 
และสำนักพิมพ์ต้ังอยู่ท่ีใด แม้ว่าหลายคนอาจจะทราบแล้ว 
ว่ามหาวิทยาลัยมหิดล มีสำนักพิมพ์แล้วแต่ก็อาจสงสัยว่า 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นมีความสำคัญอย่างไร 
มีบทบาทอย่างไร และหากต้องการจะพิมพ์หนังสือใน
นามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลจะทำได้อย่างไร
 วันนี้ข่าวสภาคณาจารย์จะขอมาบอกเล่าเก้าสิบ 
ให้ประชาคมมหิดลได้ทราบเรื ่องราวบางส่วนบางตอน 
ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลตามที่ผู้เขียนได้รับรู้ 
รับทราบและมีโอกาสในฐานะตัวแทนสภาคณาจารย์เข้า 
ไปทำงานเป็นกรรมการชุดหนึ่งของสำนักพิมพ์ฯ 
 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol 
University Press) จัดตั้งขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ  
 (1) เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิชาการ
ที่มีคุณภาพอ้างอิงได้และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ 
หรือสังคม 
 (2) เพื่อตอบสนองความต้องการของอาจารย์ 
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยในการเผยแพร่ผลงาน 
วิชาการ 
 (3) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน โดยการ 
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในการดำเนินงาน และ 
 (4) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากผลงาน 
ด้วยการเผยแพร่ทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลมีคณะกรรมการ 
ที่เกี ่ยวข้องจำนวน 3 ชุดคือ 
 (1 )  คณะกรรมการนโยบายสำนักพิมพ์ฯ  
ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและขอบเขตการดำเนินงานของ 
สำนักพิมพ์ คณะกรรมการชุดนี้มีอธิการบดีเป็นประธาน  
 (2) คณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ฯ  
ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานสำนักพิมพ์ให้เป็นไป 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดพิมพ์ผลงาน 
วิชาการ และทำหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการชุด 
อ่ืนๆ คณะกรรมการชุดน้ีมีรองอธิการบดีเป็นประธาน และ 
 (3) คณะกรรมการส่งเสริมผลงานวิชาการของ 
มหาวทิยาลยัเพือ่การเผยแพร ่ทำหนา้ทีพ่จิารณากลัน่กรอง 
และคัดเลือกผลงานวิชาการ รวมถึงพิจารณาแต่งตั้ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือประเมิน 
ผลงานทางวิชาการที่เสนอจัดพิมพ์ คณะกรรมการชุดนี ้
ในปัจจุบันมี ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน ์ทำ 
หน้าที่เป็นประธาน  
 ผู้ เ ขี ย นใน ฐ าน ะตั ว แทนสภ าคณาจ า รย์  
เข้าไปทำงานเป็นกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ฯ 
(คณะกรรมการชดุที ่2) ในกรรมการชดุนี ้ไดม้กีารประชมุ 
หลายครั้งตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที ่ผ่านมาเพื่อวาง
กรอบการดำเนินงาน (workflow) ของสำนักพิมพ์และ
มีความพยายามสรรหาผู้จัดการสำนักพิมพ์ จนกระทั่ง 
ปัจจุบันมี รองศาสตราจารย์สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ 
ทำหน้าที่รักษาการผู้จัดการสำนักพิมพ์
 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำพิธีเปิด 
อย่างเป็นทางการในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งม ี

ร่วมฉลอง 1 ปี 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย	ผศ.ชาญยศ	ปลื้มปิติวิริยะเวช
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ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
อธิการบดีเป็นประธานในพิธี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
มหิดลตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักหอสมุดและคลังความรู้ฯ 
มีสำนักงานต้ังอยู่บริเวณช้ัน 2 ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 จากการได้พูดคุยและได้ฟังข้อมูลและคำถาม 
จากเพื่อนๆ ชาวมหิดลผ่านที่ประชุมคณะกรรมการฯ 
และผ่านเพื่อนสมาชิกสภาคณาจารย์ ทำให้รู ้สึกได้ว่า 
ชาวมหิดลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง อีกทั้งมีความ 
ภาคภูมิใจในมหิดลเป็นอย่างมาก หลายท่านเมื่อทราบ
ว่ามีสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลก็มีความสนใจและ 
อยากจะนำผลงานของตนเผยแพร่สู ่สังคมโดยมีตรา 
สัญลักษณ์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลประทับ 
อยู่บนผลงานนั้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นหรือคำถามที่
พบบ่อยๆ อยู่ประมาณ 3 ถึง 4 ข้อดังนี้
 ต้องการจะพิมพ์หนังสือในนามสำนักพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลจะทำได้อย่างไร?
 ผู้ที ่กำลัง เขียนหนังสือหรือมีหนังสือและมี 
ความประสงค์จะเผยแพร่หนังสือดังกล่าวสู่สังคมผ่าน 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (จัดพิมพ์โดยมีตรา 
สัญลักษณ์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล) สามารถ 
เดินไปที่สำนักงานของสำนักพิมพ์ฯ หรือไปที่เว็บไซต์ 

http://www.li.mahidol.ac.th/mupress/author.html  
เพื่อขอแบบฟอร์มการเสนอพิมพ์หนังสือ ในเว็บไซต์ 
ดงักลา่วจะมกีารอธบิายขัน้ตอนการรบัตน้ฉบบั การพจิารณา 
ต้นฉบับ การจัดพิมพ์ รวมถึงค่ าตอบแทนให้แก่ผู้ 
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพิมพ ์
 ที่ผ่านมา เพื่อนๆ บางคนเป็นผู้จัดการประชุม
วิชาการและเข้าใจผิดคิดว่าสำนักพิมพ์ฯ คือโรงพิมพ์ จึง 
ได้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ฯ เพื่อให้ช่วย 
จัดพิมพ์ Proceeding ของการประชุมวิชาการเป็นรูปเล่ม 
ทางสำนักพิมพ์ก็รู ้สึกเสียใจไม่น้อยที่ยังไม่สามารถให้ 
บริการนี้ได้ เนื่องจากเรื่องนี้ยังไม่อยู่ในแผนการดำเนินงาน 
สำนักพิมพ์ในระยะแรกนี้ 

 การขอตำแหน่งวิชาการ และหนังสือที่ได้รับ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ในนามสำนักพิมพ์
 การท่ีสำนักพิมพ์มีข้ันตอนการพิจารณาและ 
คัดเลือกผลงานวิชาการว่าเหมาะสมที่จะตีพิมพ์หรือไม่ 
ทำให้เพ่ือนๆ บางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าหากหนังสือได้ 
ผ่านการพิจารณาจากสำนักพิมพ์ฯ แล้ว คือผ่านการพิจารณา 
เพื่อขอตำแหน่งวิชาการหรือคาดหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น 
แท้ที ่จริงแล้วการพิจารณาต้นฉบับโดยสำนักพิมพ์จะ 
พิจารณา 2 ด้านใหญ่ๆ คือ คุณภาพ และการตลาด  
การพิจารณาคุณภาพมุ่งที ่จะส่งเสริมให้บุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพอ้างอิงได้
และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือสังคม ซึ่งแตกต่าง 
จากการพิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการในการขอ 
ตำแหน่งทางวิชาการ นอกจากนี้ การพิจารณาคุณภาพ 
ของสำนักพิมพ์กระทำโดยคณะกรรมการส่งเสริมผลงาน 
วชิาการของมหาวทิยาลยัเพือ่การเผยแพร ่ซึง่เปน็คนละชดุ 
กับคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการในการ
ขอตำแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้สร้างสรรค์ผลงานมีค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ 
หรือไม่?
 จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งเสริม 
ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิชาการที่มี 
คุณภาพอ้างอิงได้และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการหรือ
สังคม ในระยะแรก ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพียงจัดทำ 
ต้นฉบับจำนวน 1 ชุดให้แก่สำนักพิมพ์เพื่อให้คณะ- 
อนุกรรมการพิจารณาภาพรวมและรูปแบบคร่าวๆ ก่อน 
หากไม่มีการปรับแก้ ผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงจัดทำ 
ตน้ฉบบัเพิม่อกี 2 ชดุรวมเปน็ 3 ชดุเพือ่ใหค้ณะกรรมการ 
ส่งเสริมฯ พิจารณาต่อไป ซึ่งในขั้นตอนการพิจารณา 
ดา้นคณุภาพ (ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงภาษา) และด้าน 
การตลาด ตลอดจนการจัดพิมพ์ และการจัดจำหน่าย 
(หากผลการพิจารณาให้จัดพิมพ์) มหาวิทยาลัยเป็นผู้ 
ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด แถมยังมีการจ่ายค่าตอบแทนให้
แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วย ทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะ 
ต้องทำสัญญากับทางสำนักพิมพ์ไว้ เพื่อป้องกันการ 
ยกเลิกอันเกิดจากผู้สร้างสรรค์ผลงานเอง
 เนื ่องจากสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น
ก่อต้ังได้ไม่นานนัก	(	เม่ือเทียบกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย 
แห่งอื ่น	)	ระบบหรือกระบวนการต่างๆ	อาจยังไม่ลงตัว	
ทำให้การบริการยังไม่อาจเป็นไปตามที่ผู ้สร้างสรรค์ 
ผลงานคาดหวัง	สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที ่พวกเราชาวมหิดล
คงต้องอดทนและช่วยกันแนะนำพร้อมทั้งร่วมกัน 
สร้างสรรค์ผลงานที่ดีๆ	ต่อไป
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สวัสดีครับ	เพื่อนข่าวสภาคณาจารย์ที ่เคารพทุกท่าน

 ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า เข้าหน้าฝนแล้วครับ แม้ว่าบ้านเราจะมีพายุ
ฝนฟ้ามาเป็นระลอกก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองและคนรอบข้าง 
ด้วยนะครับ โอกาสนี้ข่าวสภาคณาจารย์ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา 
ทุกๆ คน พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา 
วิชาชีพอย่างซื ่อสัตย์สุจริต
 ข่าวสภาคณาจารย์ ฉบับนี้ ประธานสภาคณาจารย์ได้เขียนถึงวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานใน 
มหาวิทยาลัยของเรามาเล่าให้ฟัง ซึ่งท่านยืนยันว่ามีขั ้นตอนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาคมมีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง มีข่าวจากการประชุมสภาคณาจารย์มารายงานให้ทราบ มีบทความจากคณะ/สถาบันมานำเสนอ    

 สำหรับผู้สนใจติดตามความก้าวหน้าของการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ  
ปอมท.ฯ ประจำปี 2554 เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยกับการปรับตัวสู่ประชาคมอาเซียน”  
ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับอาเซียนมาเป็นวิทยากร  
สนใจติดตามได้ในฉบับครับ


